



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มกฎหมาย โทร.๐ ๓๖๘๑ ๓๔๙๓ ต่อ ๑๒๒

ที่ สท ๐๐๓๒.๐๐๑/๑๕๐๖

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ต้นเรื่อง

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานมีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (เอกสารแนบ)

ข้อพิจารณา

กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ตามแนวปฏิบัติ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เห็นควรจัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุญาตให้นำประกาศฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

๒. ลงนามในหนังสือส่งประกาศฯ ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ลงนามแล้ว

(นายไชยยศ สากรพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕

(นายพิพัฒน์ กว่างนออก)

นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย